



แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนกรกฎาคม 2545 (ฉบับที่ 10/2545)

จัดทำโดย ส่วนวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

โทร. 0-5393-1131, 0-5393-1141, 0-5393-1155

“มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย”

(The Internet ที่ <http://www.bot.or.th>)

ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนกรกฎาคม 2545 ยังขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยตัวแปรต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตัวเกือบทุกตัวแปร โดย **ด้านการผลิตภาคเกษตร**ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนตามปริมาณผลผลิตลำไย ส่วน**ภาคอุตสาหกรรม**ขยายตัวโดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตเพื่อการส่งออก ขณะที่ **ภาคบริการ** ลดลง จากสถานการณ์ชายแดนไทย-พม่าและการแข่งขันส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาภาคเหนือลดลง **ทางด้านอุปสงค์ในประเทศ การใช้จ่าย และการก่อสร้างภาคเอกชน**ขยายตัวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ การส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ สอดคล้องกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้น สำหรับการค้าต่างประเทศ ในส่วนของ**มูลค่าส่งออก**ขยายตัวในเกณฑ์ดีติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 ขณะที่**มูลค่านำเข้า**เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 เนื่องจากการนำเข้าเครื่องจักรใหม่แทนเครื่องจักรเก่าของบางโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

ทางด้านภาวะการเงิน ปริมาณ**สินเชื่อ**ในเดือนนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนปริมาณ**เงินฝาก**ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง **ส่งผลให้สภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์สูง** โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ภาคเกษตร ผลผลิตโดยรวมของพืชสำคัญในภาคเหนือเดือนกรกฎาคม 2545 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 30.3 ตามปริมาณผลผลิตลำไยที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ สำหรับการค้ารับซื้อผลผลิตโดยรวมต่ำกว่าระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 31.9 เป็นผลจากราคาลำไยลดลงร้อยละ 62.5 ตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 11.2

2. ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวต่อเนื่องในอัตราชะลอลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยอุตสาหกรรมผลิตเพื่อส่งออกในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ขยายตัวในเกณฑ์ดี พิจารณาจากมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 17.8 แต่ชะลอลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 21.7 เนื่องจากคำสั่งซื้อจากประเทศสหรัฐอเมริกาลดลงเป็นสำคัญ

3. ภาคบริการ ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน เพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาภาคเหนือน้อยลง โดยพิจารณาจากเครื่องชี้วัดที่ส่วนใหญ่มีตัวเลขลดลง ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจโรงแรมและบริการลดลงร้อยละ 5.8 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 ระยะเดียวกันปีก่อน และอัตราการเข้าพักเฉลี่ยลดลงจากร้อยละ 49.3 เหลือร้อยละ 43.0

4. การใช้จ่ายภาคเอกชน ขยายตัวในเกณฑ์ดี เครื่องชี้การใช้จ่ายส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ยอดจดทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.2 และ 36.6 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 และ 25.6 ระยะเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากการค้าปลีกเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.1 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 ระยะเดียวกันปีก่อน เป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยู่ในระดับต่ำ การส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ การนำรถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดและการขยายตัวของสินเชื่อเช่าซื้อ

5. การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะการลงทุนก่อสร้าง พิจารณาจากพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างในเขตเทศบาล เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 30.6 เป็น 78,369 ตารางเมตร ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ขณะที่การลงทุนเพื่อผลิตลดลง โดย**โรงงานอุตสาหกรรมตั้งใหม่** เงินลงทุน

ลดลงร้อยละ 33.4 เหลือ 323.0 ล้านบาท ส่วนกิจการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน เงินลงทุนลดลงร้อยละ 68.1 เหลือ 15 ล้านบาท เทียบกับ 47 ล้านบาท ระยะเวลาเดียวกันปีก่อน

6. การคลัง ในเดือนกรกฎาคม 2545 รายจ่ายภาครัฐ เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน เนื่องจากมีการเร่งเบิกจ่ายค่อนข้างมากในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปีงบประมาณ (มกราคม-มิถุนายน 2545) รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายประจำ เช่น ค่าจ้างชั่วคราวและค่าสาธารณูปโภค ขณะที่รายจ่ายลงทุนลดลงทางด้านรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 โดยรายได้เพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่งผลให้ดุลเงินในงบประมาณขาดดุล 8,811.4 ล้านบาท ใกล้เคียงกับระยะเวลาเดียวกันปีก่อน

7. การค้าต่างประเทศ ทั้งการส่งออกและนำเข้าขยายตัวต่อเนื่อง โดยมูลค่าการส่งออกผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.0 จากระยะเดียวกันปีก่อน เป็น 100.4 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ตามความต้องการของตลาดเอเชียที่ขยายตัว ประกอบกับมีการย้ายฐานการผลิตและโอนคำสั่งซื้อจากบริษัทแม่มาที่บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ส่วนมูลค่าการนำเข้าผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 22.8 เป็น 86.9 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ เนื่องจากมีบางบริษัทนำเข้าเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเดิม

สำหรับการค้าชายแดนภาคเหนือ ภาวะการค้ายังคงซบเซาต่อเนื่องตั้งแต่พม่าปิดด่านเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2545 โดยมูลค่าการส่งออกลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 25.0 เหลือ 8.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ส่วนมูลค่านำเข้าลดลงร้อยละ 67.6 เหลือ 2.0 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ดุลการค้าของภาคเหนือโดยรวมยังคงเกินดุล 19.6 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ แต่ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนที่เกินดุล 21.2 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ

8. ราคาสินค้าผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้บริโภคของภาคเหนือ ไม่เปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยราคาสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มลดลงร้อยละ 0.2 เป็นผลจากการลดลงของราคาผักและผลไม้สด ขณะที่ราคาสินค้าในหมวดที่มีใช้อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 จากค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2545 ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 จากราคาข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้งที่ปรับตัวสูงขึ้น

9. ภาวะการเงิน สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2545 มียอดคงค้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เป็น 169.8 พันล้านบาท เทียบกับที่ลดลงร้อยละ 13.7 ระยะเวลาเดียวกันปีก่อน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์ที่ได้ตัดบัญชีไปแล้วกลับเข้ามาลงบัญชีใหม่ ประกอบกับการขยายสินเชื่อในบางประเภท เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อการก่อสร้าง และสินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรม เป็นต้น ขณะที่เงินฝากธนาคารพาณิชย์มียอดคงค้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 เป็น 293.9 พันล้านบาท เทียบกับที่เพิ่มขึ้น 4.2 ระยะเวลาเดียวกันปีก่อน ส่งผลให้สภาพคล่องยังอยู่ในเกณฑ์สูง โดยอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากลดลงจากร้อยละ 61.0 ระยะเวลาเดียวกันปีก่อน เหลือร้อยละ 57.8